



## รง.น้ำตาลหนุนนโยบายรัฐ ร่วมมือชาวไร่อ้อยสด

นายสิริรุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ตามที่ สอน. เสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาล้อยไฟไหม้อย่าง ยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายให้โรงงานน้ำตาลรับล้อยไฟไหม้เข้า หีบได้ไม่เกินร้อยละ 30 ต่อวัน สำหรับปี 2563/64 รับล้อยไฟไหม้ เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 20 ต่อวัน และปี2564/65 จะลดปริมาณล้อยไฟไหม้เข้าหีบที่ร้อยละ 0-5 ต่อวัน นั้น ภาคโรงงานน้ำตาลได้เตรียมการและพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย และแก้ปัญหาล้อยไฟไหม้ที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยทั้งใน ด้านคุณภาพผลผลิตล้อยเข้าหีบ รวมถึงการก่อกวนมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่า ภาคโรงงานน้ำตาลมีความกังวลว่า ที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยตระหนักถึงผลกระทบ จากการจัดเก็บล้อยไฟไหม้เข้าหีบมาโดยตลอด รวมถึงดำเนินมาตรการต่างๆ ที่มุ่งใจให้แก่ชาวไร่อ้อย สดและมีมาตรการลงโทษล้อยไฟไหม้ที่ชัดเจน ทั้งการหักเงินล้อยไฟไหม้ การจัดคิวรับล้อยไฟไหม้เข้าหีบ แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ทุเลาลงในระดับที่น่าพอใจ

โดยพบว่า ในรอบฤดูการผลิตปี 2561/62 มีปริมาณล้อยไฟไหม้เข้าหีบลดลงเหลือ 80.03 ล้านตัน อ้อย หรือคิดเป็น 61.11% ของปริมาณล้อยเข้าหีบทั้งหมด 130.97 ล้านตัน เทียบกับฤดูการผลิตปีก่อน ที่มีสัดส่วนล้อยไฟไหม้เข้าหีบสูงถึง 89.43 ล้านตันอ้อย หรือคิดเป็น 66.28% ของปริมาณล้อยเข้าหีบ 134.93 ล้านตันอ้อย แต่โดยภาพรวมแล้วยังถือว่า มีสัดส่วนอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50% ของปริมาณล้อย เข้าหีบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม TSMC เชื่อมั่นว่า หากทุกฝ่ายร่วมมือและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายั่งยืน อย่างจริงจัง ก็จะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมนี้โดยรวมและช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ที่ทุกฝ่ายตั้งไว้

รองประธานคณะกรรมการบริหาร TSMC กล่าวว่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหาล้อยไฟไหม้ยังคง รุนแรงเนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บล้อยสดสูงกว่าการเผาอ้อย เช่น ค่าแรงงานตัดอ้อยที่สูง แลเมยังขาดแคลนหรือลดตัดอ้อยก็มีราคาสูงเกินไป แม้ที่ผ่านมาภาครัฐจะช่วยเหลือโดยการสนับสนุน ลินเชื้อลดตัดอ้อยดอกเบ็ยต่ำ แต่ด้วยเงื่อนไขและข้อจำกัดในการให้ลินเชื้อ ทำให้ไม่ได้รับความสนใจ จากชาวไร่มากนัก โดยชาวไร่ยังคงเลือกใช้แนวทางเผาอ้อยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ราคา น้ำตาลทรายในตลาดโลกตกต่ำ ■